



## คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

## Constitution Drafting Commission (CDC)

ฉบับที่ ๒๒ วันจันทร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมงบประมาณ

นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ขอนำเสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในการประชุมครั้งที่ ๒๓ วันศุกร์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒๔ วันจันทร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ ดังนี้

### เรื่องที่หนึ่ง พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ (ต่อเนื่อง) (พิจารณาเมื่อวันศุกร์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งเป็นร่างที่คณะอนุกรรมการยกร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญได้จัดทำขึ้นตามแนวทางที่ได้รับมอบหมาย โดยได้พิจารณาความในหมวด องค์การอิสระ ในประเด็นเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ต่อเนื่อง) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งบุคคลใด ให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย

๒. คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจไต่สวนและสั่งให้ออกเสียงประชามติใหม่ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงประชามติมิได้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

๓. กรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจสั่งให้งดการลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งเพื่อดำเนินการให้มีการลงคะแนนใหม่ได้ ในกรณีที่พบเห็นการกระทำใดที่เห็นว่าจะจะเป็นเหตุให้การเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

ทั้งนี้ การพิจารณารายละเอียดสามารถนำกลับมาพิจารณาทบทวนได้อีกตามความเหมาะสม หากมีความชัดเจนแล้ว โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะนำมารายงานให้ทราบในคราวต่อไป

ต่อมาที่ประชุมได้พิจารณาภาพรวมร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ ตามความในหมวด องค์การอิสระ ในประเด็นเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินในเรื่องต่าง ๆ อาทิ องค์ประกอบของผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งข้อเสนอให้ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ หากมีความชัดเจนแล้ว โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะนำมารายงานให้ทราบในคราวต่อไป

สำหรับวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับการคำนวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรูปแบบบัญชีรายชื่อที่ได้จำนวนที่นั่งเกินกว่า ๑๕๐ คน ซึ่งมีหลักการคำนวณโดยต้องปรับจำนวนลดลงให้เป็นไปตามสัดส่วน โดยพรรคการเมืองแต่ละพรรคจะต้องได้ที่นั่งของ สส. ไม่เกินคะแนนของเปอร์เซ็นต์ที่พึงมี นอกจากนี้ยังได้พิจารณาในกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งขณะนี้ประเด็นดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หากมีความชัดเจนแล้ว โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะนำมารายงานให้ทราบในคราวต่อไป

อนึ่ง คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญโดยรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ซึ่งได้มีตัวแทนจากองค์กรต่าง ๆ อาทิ สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต พรรคชาติพัฒนา และเจ้าอาวาสวัดอ้อยน้อย (พระพุทธรูปอิสระ) เดินทางมายื่นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญต่อคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อประโยชน์ในการร่างรัฐธรรมนูญต่อไป

#### เรื่องอื่น ๆ

กำหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓

จัดทำและเผยแพร่โดย  
ฝ่ายเลขานุการโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
ข้อมูล ณ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา